

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, Hội viên CCB

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-CCB ngày 05/11/2021 của Hội CCB tỉnh Điện Biên về việc giám sát công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, Hội viên CCB.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, Hội viên CCB trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tuần Giáo là huyện của ngõ của tỉnh Điện Biên, có diện tích tự nhiên trên 113.000 ha với tổng dân số trên 91.000 người. Huyện có 01 thị trấn, 18 xã với 177, khối, bản. Tổng số đối tượng người có công với cách mạng và CCB trên địa bàn trên 4.500 người bao gồm số đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 101 người; người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương 1.956 người; 07 bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 132 liệt sỹ; trên 2.500 CCB tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, CamPuChia.

Việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các chế độ, chính sách đối với người có công, cựu chiến binh, công tác hậu phương Quân đội được thực hiện nghiêm túc và kịp thời, không để sót đối tượng chính sách với phương châm minh bạch, công khai, chính xác, kịp thời trong tiến hành rà soát đối chiếu xét duyệt; ngoài trợ cấp ưu đãi còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, góp phần ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông, đi lại ở một số xã còn nhiều khó khăn nhất là mùa mưa ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện; một số cán bộ làm công tác tiếp nhận giải quyết, tổng hợp hồ sơ chưa được đào tạo hạn chế trong việc hướng dẫn đối tượng hoàn thiện hồ sơ, do thời gian kết thúc chiến tranh đã lâu nên một số giấy tờ liên quan khi ra quân xuất ngũ của một số đối tượng không đảm bảo, bị rách nát, mất... khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ, việc sáp nhập giải thể một số đơn vị cũng gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc xin trích lục quyết định và xác nhận địa bàn hoạt động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CCB, HỘI VIÊN HỘI CCB

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện

Căn cứ các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Chính phủ: Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ; Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2020 của Bộ LĐTBXH; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn huyện như: Công văn số 1258/UBND-KGVX ngày 9/8/2021 về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Phòng Lao động thương binh và Xã hội, Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo 24 của huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã thị trấn trong tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với CCB theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011, Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ được.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Thủ tướng Chính phủ luôn được Ban chỉ đạo 24 huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, nội dung phong phú, lồng ghép trong hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các đối tượng được hưởng. Qua việc giám sát các đơn vị, UBND các xã đều thành lập hội đồng chính sách xã, xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền đảm bảo; phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, các khối, bản thông tin kịp thời đến các đối tượng thuộc diện thuộc diện được hưởng chế độ, chính sách trên phạm vi địa bàn xã.

2. Thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, giải quyết tồn đọng về công tác truy tặng Huân, Huy chương cho đối tượng Cựu chiến binh và hội viên CCB trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc .

2.1. Kết quả thực hiện chính sách hậu phương Quân đội

Luôn nêu cao tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. UBND huyện Tuần Giáo thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và triển khai thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, không chỉ góp phần cùng toàn huyện đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng được “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Để thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác chính sách đồng thời nắm bắt tình hình thực tiễn của các địa phương để chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà Nước đối với người có công. Trên cơ sở thực hiện kế hoạch công tác hậu phương quân đội, các cơ quan chuyên môn đã triển khai đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể đồng thời phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động -TB&XH, Hội CCB huyện và cán bộ phụ trách tại các xã, thị trấn tập trung rà soát, xác minh, giải quyết triệt để các chế độ chính sách theo quy định với tinh thần “*Cẩn trọng, đầy đủ, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai*”, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc trục lợi chính sách.

Từ tháng 01/2020 đến 15/11/2021, Ban CHQS huyện đã hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ hưởng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng Thương binh loại A, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thương tật 45%; 07 hồ sơ theo Quyết định 142; 29 hồ sơ theo Quyết định 49, 18 hồ sơ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 5 đối tượng theo Quyết định 62, 2 đối tượng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, hằng năm chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức giao lưu, gặp mặt, động viên, tặng quà, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp các tân binh yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới và tổ chức đón các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đồng thời cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp quân nhân xuất ngũ ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường tham gia các hoạt động tại địa phương.

Hằng năm, vào các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, UBND huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sỹ. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn và thân nhân gia đình các chiến sỹ công tác nơi biên giới...

Chính sách hậu phương quân đội và những hoạt động thiết thực trong phong trào “*Đền ơn đáp nghĩa*” đã khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

2.2. Thực hiện giải quyết tồn đọng về công tác truy tặng Huân, Huy chương cho đối tượng Cựu chiến binh và hội viên Cựu chiến binh trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục triển khai các văn bản Hướng dẫn của Tổng cục chính trị, Quân khu II, Bộ CHQS tỉnh đến nhân dân và CCB tại UBND các xã, thị trấn, cụ thể:

Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục chính trị Hướng dẫn Về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phí Bắc, hải đảo xa;

Hướng dẫn số 1265/CT-TH ngày 21/7/2021 của Tổng cục chính trị Về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phí Bắc, hải đảo xa;

Hướng dẫn số 856/PCT-BCH ngày 06/8/2021 của Phòng chính trị Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Hướng dẫn Về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phí Bắc, hải đảo xa;

UBND huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với CCB huyện, Phòng Lao động-TB&XH và UBND xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng thực hiện hoàn tất hồ sơ đề tổng hợp, thẩm định và đề nghị Cục Chính trị Quân khu II quyết định, giải quyết chế độ. Tính từ thời điểm tháng 01/2020 đến nay Ban CHQS huyện đang tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt 10 hồ sơ đề nghị của UBND các xã, thị trấn đã gửi về đơn vị.

3. Thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ Mai táng phí đối với Hội viên CCB từ trần theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 157/2016/NĐ-CP, ngày 24/11/2016 của Chính phủ.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng Lao động-TBXH tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ lập danh sách đối tượng đề nghị Sở Lao động TBXH tỉnh ra Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho đối tượng CCB từ trần theo Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2020 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh Cựu chiến binh.

Kết quả thực hiện từ tháng 01/2020 đến 15/11/2021 UBND huyện đề nghị tỉnh giải quyết chế độ mai táng phí cho 17 đối tượng CCB từ trần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 253.300.000đ. Kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí do ngân sách địa phương đảm bảo. Khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. Mức hưởng theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 “10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà đối tượng chết”.

4. Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng Cựu chiến binh theo quy định của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018.

Căn cứ Luật BHYT ngày 14/11/2008; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm Y tế do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý; Kế hoạch số 3584/KH-UBND ngày 9/10/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Văn bản số 2439/UBND-KGVX ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh...

UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối với Bảo hiểm Xã hội huyện Tuần Giáo tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 62, Quyết định số 142, Quyết định số 47 về quyền lợi được hỗ trợ bảo hiểm y tế hướng dẫn, UBND các xã, thị trấn thống kê lập danh sách các đối tượng có nhu cầu chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Kết quả thực hiện tổng số đối tượng Cựu chiến binh được nhà nước hỗ trợ mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế do Phòng Lao động-TB&XH quản lý, chi trả là 196 người, số còn lại chưa chuyển do hiện nay các đồng chí này đang hưởng bảo hiểm y tế theo chế độ người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại các xã thuộc khu vực 135 đang sử dụng thẻ bảo hiểm mã thẻ dân tộc (DT) có mức đóng và các quyền lợi khi khám chữa bệnh như thẻ mã KC2.

5. Thực hiện chế độ trợ cấp khi thôi tham gia công tác Hội CCB quy định tại khoản 5 điều 1 Nghị định 157/2016/NĐ-CP

Thường trực Hội CCB huyện, CCB các xã, thị trấn chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ đối tượng giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB khi nghỉ, thôi công tác Hội theo Điều 4 Thông tư số: 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/2/2020 của Bộ LĐTB&XH, Thông tư Hướng dẫn chế độ trợ cấp khi thôi công tác Hội CCB được thực hiện theo quy trình: Thường trực hội CCB huyện, CCB các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ gồm (Quyết định chuẩn y chức danh; quyết định hưởng lương, xếp lương, phụ cấp; thôi tham gia chức danh) dự trù kinh phí chi trả, đề nghị UBND huyện Quyết định thanh toán chế độ cho đối tượng.

Từ 01/01/2020 đến 15/11/2021 UBND huyện đã Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 01 đồng chí Lò Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tuần Giáo, kinh phí: 3.405.500đ.

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

Công tác tuyên truyền về chế độ chính sách đối với CCB có lúc, có nơi còn hạn chế dẫn đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ, đề nghị xét duyệt và giải quyết chính sách cho một số đối tượng còn kéo dài; việc lập, đề nghị cấp, chuyển đổi bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng chế độ còn chậm.

Việc lưu trữ hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc hưởng chính sách của cá nhân người được hưởng chế độ và cơ quan hướng dẫn làm thủ tục được hưởng còn chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong xác minh quá trình công tác.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

Do thời gian kết thúc chiến tranh đã lâu vì vậy một số đối tượng chính sách do nhiều nguyên nhân giấy tờ gốc bị thất lạc khó khăn trong xác minh được thời điểm nhập ngũ, xuất ngũ; xác nhận hồ sơ...

Địa bàn rộng giao thông đi lại của một số xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền và tiến độ triển khai thực hiện.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Trình độ năng lực của một số thành viên Hội đồng chính sách cấp xã còn hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền, tiến độ việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xét duyệt đối tượng để hưởng chế độ sách đối với CCB.

Một số đối tượng Cựu chiến binh được hưởng chế độ do tuổi cao, trí nhớ giảm sút, vì vậy việc kê khai bị sai lệch, không khớp thông tin về năm sinh, thời gian, địa điểm đóng quân của đơn vị so với các giấy tờ khác như Chứng minh thư, sổ hộ khẩu... nên còn khó khăn trong quá trình xét duyệt hồ sơ và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.

Công chức văn hóa xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi và thực hiện nội dung này ở các xã có sự thay đổi do luân chuyển làm ảnh hưởng việc quản lý hồ sơ đối tượng, thực hiện các chế độ chính sách đối với CCB gặp nhiều khó khăn; chưa áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đối tượng đối với CCB.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ban chỉ huy Quân sự tỉnh

Tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện tuyên truyền, rà soát thực hiện giải quyết dứt điểm, kịp thời những hồ sơ tồn đọng về công tác truy tặng Huân, Huy chương cho đối tượng Cựu chiến binh và hội viên Cựu chiến binh trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục chính trị.

2. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa xã hội xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực chính sách xã hội về các thủ tục cần thiết khi giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách.

Xem xét bỏ thủ tục khi thanh toán chế độ mai táng phí yêu cầu người tổ chức tang lễ xin xác nhận của Ban chỉ huy Quân sự về việc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ do quy định tại khoản 1 Điều 39 Thông tư 05 hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chỉ gồm 4 loại giấy tờ (*Bản khai của đại diện thân nhân hoặc tổ chức mai táng; Giấy chứng tử; Một trong những giấy tờ xác nhận là CCB; Giấy ủy quyền*) tạo điều kiện cho thân nhân đối tượng được hưởng không phải xin thêm giấy tờ không cần thiết, trái quy định, khó khăn cho các đối tượng ở địa bàn các xã xa.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, Hội viên CCB trên địa bàn huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Hội CCB tỉnh;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Chỉ huy QS huyện;
- Hội CCB huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ